
 

 

 

กสม. ลงพืน้ทีต่ิดตามเหตุเพลงิไหม้โรงงานพลาสติกซอยกิง่แก้ว 
เตรียมชงข้อเสนอแนะเชิงระบบเพือ่ป้องกนัเกดิเหตุการณ์ซ ้า 

ตามท่ีได้เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหมโ้รงงานพลาสติกของบริษทั หมิงต้ีเคมีคอล จ ากัดในซอย 
ก่ิงแกว้ 21 จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือกลางดึกวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงไดส้ร้างความเสียหายเป็นวงกวา้ง 
ทั้งต่อชีวติ บา้นเรือน และทรัพยสิ์น รวมทั้งเกิดมลพิษจากการร่ัวไหลของสารเคมี ส่งผลกระทบใหป้ระชาชน
ท่ีอาศยัอยูใ่นรัศมี 5 กิโลเมตร ตอ้งอพยพออกจากพื้นท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ไดติ้ดตาม
เหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยความห่วงกงัวลเน่ืองจากส่งผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนทุกเพศทุกวยั
ในหลายมิติ อาทิ สิทธิในสุขภาพ สิทธิในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และสิทธิชุมชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไดม้อบหมายให้ นางปรีดา คงแป้น และนางสาวศยามล  
ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นท่ีรับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เม่ือช่วงเย็นวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์อพยพองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) บางพลีใหญ่  
และวดับางพลีใหญ่กลาง เพื่อประสานการคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชนใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

ในการลงพื้นท่ีดังกล่าว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับทราบข้อมูลผลกระทบและ 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี แรงงานไทย แรงงานขา้มชาติ ผูสู้งอายุ และกลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ 
รวมถึงรับทราบการใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาเบ้ืองตน้ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจากผูแ้ทนส านกังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมุทรปราการ ผูแ้ทน อบต. บางพลีใหญ่ รวมทั้งจากประชาชนผูไ้ด้รับ
ผลกระทบโดยตรง ท าให้ได้รับรู้ว่ากรณีท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนประมาณ 
60,000 ครัวเรือน และจงัหวดัสมุทรปราการได้จดัตั้งศูนยช่์วยเหลือผูอ้พยพจ านวน 9 จุด ทั้งน้ีมีประเด็น 
ท่ีจะตอ้งพิจารณาและทบทวนในหลายประเด็นดว้ยกนั อาทิ มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
นโยบายการจดัท าผงัเมืองท่ีเหมาะสม แนวทางการก ากบัดูแลโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะท่ีตั้ งอยู่
ท่ามกลางชุมชน รวมถึงการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยหน่วยงานรัฐ 

“ท่ีผ่านมา กสม. มกัไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองผลกระทบต่อชุมชนจากชุมชนท่ีตั้งมาก่อนการจดัตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม แต่เหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกน้ี เป็นกรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรม 
ตั้ งมาก่อน แต่ก็สร้างความเสียหายให้ชุมชนอย่างรุนแรง ดังนั้ น เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
จากโรงงานอุตสาหกรรมในแหล่งชุมชนพื้นท่ีอ่ืน ๆ กสม. จะติดตามกรณีปัญหาน้ีเพื่อเสนอเป็นรายงาน
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กลไกการบริหารจดัการ และการแกไ้ขปัญหาในเชิงโครงสร้างต่อไป” นางปรีดา 
คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว 

ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
8 กรกฎาคม 2564 


